

## BÁO CÁO

**tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW  
ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) về chức năng, nhiệm vụ  
của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp**

-----

Thực hiện Công văn số 2192-CV/BTCTU ngày 01/3/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### I- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CỦA ĐẢNG BỘ

Đảng bộ huyện Tây Sơn hiện có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 15 đảng bộ xã, thị trấn, 02 đảng bộ lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự), 01 đảng bộ Trung tâm Y tế huyện, 40 chi bộ cơ sở và 198 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 4.782 đảng viên. Trong đó, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đơn vị sự nghiệp gồm: 01 đảng bộ Trung tâm Y tế huyện và 11 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy (04 Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Bảo tàng Quang Trung, Bảo hiểm xã hội huyện), với 352 đảng viên.

### II- TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

#### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sau khi Ban Bí thư (khóa IX) ban hành Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (gọi tắt là Quy định số 97-QĐ/TW), Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt Quy định số 97-QĐ/TW đến các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, địa phương và cán bộ, đảng viên về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở đơn vị sự nghiệp cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc và xây dựng quy chế làm việc phù hợp với cơ quan, đơn vị, bảo đảm theo Quy định số 97-QĐ/TW.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở đơn vị sự nghiệp. Qua kiểm tra, giám sát hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy đã cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư.

## **2. Kết quả thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW**

### **2.1. Về thực hiện chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở**

Trong thời gian qua, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện đã thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác của cơ quan, đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.

Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định kết thúc hoạt động các chi bộ, đảng bộ cơ sở để sáp nhập, thành lập chi bộ, đảng bộ mới đồng bộ, thống nhất, phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhất là các tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp<sup>1</sup>. Sau khi kiện toàn, từ 01 đảng bộ, 05 chi bộ đơn vị sự nghiệp cơ sở (năm 2004), hiện nay có 01 đảng bộ và 11 chi bộ đơn vị sự nghiệp cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

### **2.2. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao**

#### **a) Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng**

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đơn vị sự nghiệp đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp đã có nhiều đóng góp quan trọng vào hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện các mô hình khuyến nông; quản lý bảo vệ tài nguyên

---

<sup>1</sup> Kết thúc hoạt động Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể, Chính quyền huyện, thành lập 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của cơ quan, đơn vị. Thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong, Chi bộ Trung tâm Y tế huyện, Chi bộ Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình huyện. Thành lập Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. Thành lập Chi bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Trạm Chăn nuôi Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Trạm Khuyến nông huyện.

rừng; cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; quản lý đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng; vận động người dân tham gia bảo hiểm Y tế, bảo hiểm xã hội; thu hút khách tham quan, du lịch... góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về kiến thức quốc phòng và an ninh; ý nghĩa các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; tình hình biển, đảo; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam... qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức đối với việc ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

*b) Về lãnh đạo công tác tư tưởng*

Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên bồi dưỡng đạo đức cách mạng, định hướng dư luận xã hội cho đảng viên; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, nhất là trong sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) trong sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động phòng, ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

*c) Về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ*

Trong thời gian qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong huyện đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định các khâu trong công tác cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện hằng năm theo hướng dẫn của cấp trên và thực hiện theo yêu cầu trong công tác cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng; kịp thời kiện toàn cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ bảo đảm theo quy định.

Hàng năm, gắn với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kết quả xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm gắn kết với các khâu khác của công tác cán bộ, là cơ sở để thực hiện đề thực hiện công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, khen thưởng cán bộ; công tác kỷ luật cán bộ thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh theo quy định.

*d) Về lãnh đạo công tác đoàn thể nhân dân*

Các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở đơn vị sự nghiệp trong huyện đã quan tâm, tích cực lãnh đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi tổ chức. Qua đó, hoạt động của các tổ chức tiếp tục được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên. Tích cực phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; phối hợp thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị.

*đ) Về lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng*

Luôn duy trì hoạt động bảo đảm theo đúng quy định của điều lệ Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; bảo đảm duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên bàn bạc, thảo luận công khai, dân chủ, khách quan; phát huy tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng.

**2.3. Về mối quan hệ của đảng bộ, chi bộ**

*a) Về mối quan hệ đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị*

Các đảng bộ, chi bộ, cấp ủy chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp luôn tạo điều kiện để thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao và ngược lại. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin với cấp ủy về các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của cơ quan, đơn vị; theo đó cấp ủy, chi bộ ban hành nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên,

quân chúng trong đơn vị thực hiện. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ; thường xuyên quan tâm theo dõi tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức để kịp thời có biện pháp ngăn ngừa những sai phạm và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, giúp cho cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chi bộ thường xuyên thông báo với thủ trưởng cơ quan, đơn vị ý kiến của đảng viên về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính sách, chế độ trong cơ quan, đơn vị.

*b) Về mối quan hệ đối với các đoàn thể nhân dân*

Mối quan hệ giữa cấp ủy, chi bộ với các đoàn thể nhân dân trong đơn vị sự nghiệp được cụ thể hóa qua quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng giữ đúng vai trò định hướng hoạt động của các đoàn thể nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền và trách nhiệm của các đoàn thể nhân dân, người đứng đầu của các tổ chức. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đoàn thể nhân dân hoạt động hiệu quả.

*c) Về mối quan hệ đối với cấp ủy, chính quyền địa phương*

Các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở đơn vị sự nghiệp đã chủ động rà soát, lập danh sách và liên hệ với đảng ủy các xã, thị trấn nơi đảng viên cư trú để giới thiệu đảng viên về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy và nhân dân nơi cư trú theo quy định của Bộ Chính trị. Hằng năm, trước khi đánh giá, xếp loại đảng viên hoặc trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý, xét công nhận đảng viên chính thức..., cấp ủy nơi công tác đều lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của chi ủy nơi đảng viên cư trú làm cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm và thực hiện công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, đã chủ động xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với đảng ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương nơi đơn vị sự nghiệp đóng chân để phối hợp công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quản lý cán bộ, đảng viên, viên chức và tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

### **III- ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm và nguyên nhân**

##### *1.1. Ưu điểm*

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy được vai trò

hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng tiếp tục thực hiện theo hướng tinh gọn.

Hầu hết, các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp đã xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; quy chế dân chủ ở cơ sở được tổ chức triển khai đem lại hiệu quả thiết thực. Nội dung, phương thức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của cấp ủy, chi bộ có cải tiến, thiết thực hơn, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng.

### **1.2. Nguyên nhân**

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở trong đơn vị sự nghiệp; sự phối hợp thực hiện có hiệu quả giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, các tổ cấp ủy phụ trách và giám sát tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng.

## **2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân**

### **2.1. Hạn chế**

Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa tốt; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các đơn vị sự nghiệp, nhìn chung có nơi vẫn chưa đạt so với yêu cầu; công tác kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế.

### **2.2. Nguyên nhân**

Một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, còn nặng về công tác chuyên môn. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng của một số cấp ủy viên còn hạn chế.

#### Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c),
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Các tổ chức cơ sở đảng,
- Ban Tổ chức Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.



**Lê Bình Thanh**